



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล โครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลนรุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖

.....

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ โดยอนุมัติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล โครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลนรุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ ประกาศลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยประกาศรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล ได้เสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกจะถือว่าผู้สมัครรายนั้น เป็นผู้ที่ไม่มีความเหมาะสมในการคัดเลือก ตลอดจนไม่มีสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครคัดเลือกในครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายธีระวัฒน์ วรรณนุช)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖



บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล
โครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลนรุ่นที่ ๑
ประจำปี ๒๕๕๖ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙)

ที่	รหัสผู้สมัคร	ชื่อ-นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสาวชุตติมาพร พรหิรัญวณิชกุล	ให้ผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกมารายงานตัว เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖

